



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

### กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

### ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร

### และความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ พลเอก สติน ท่องภักดี กรรมการ และพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” โดยคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการอาหารกลางวันตามศาสตร์พระราชากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงข้อเสนอการจัดหลักสูตรศาสตร์พระราชามา และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายกิตติพงศ์ โต้งพิมาย ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ นายถนัด บรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) และคณะ การดำเนินงานของสถานศึกษา จะเน้นทำการศึกษาริเริ่มการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็น



สถานศึกษาต้นแบบของอำเภอครบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เพราะนอกจากจะเปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติแล้ว สถานศึกษาแห่งนี้ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน มาขุดสระและจัดทำโรงเรือนเป็นแหล่งเรียนรู้ อาทิ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกผักหวานป่า การปลูกเห็ดนางฟ้า เรือนเพาะชำ มีโรงสีข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง การสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การปั่นจักรยานน้ำ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ การเผาถ่าน และการใช้ประโยชน์จากน้ำ “น้ำคือชีวิต” เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดการพัฒนาค่อยๆ ด้วยตนเอง และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการวางแผนการจัดทำรายการอาหารตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็นระบบช่วยโรงเรียนจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้า อีกทั้งยังสามารถคำนวณสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายของนักเรียนอีกด้วย







จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการธิการและคณะทำงาน ได้ประชุม และแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปรางค์ชัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นางอัมพร สิทธิปราโมทย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปรางค์ชัย จ.ส.อ. สාරวม งามสุวรรณ นักปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปรางค์ชัย และคณะ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ควบคู่กับการเรียนรู้ฟื้นฟูดินเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ถือเป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการทำนาเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบลดต้นทุน การทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพฮอร์โมน การปลูกต้นมะขามเทศปรับสภาพดิน การสกัดน้ำส้มควันไม้ การขยายพันธุ์พืช การสร้างธนาคารน้ำ การผลิตอุปกรณ์การเกษตรอย่างง่าย การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ มีรายได้และปลดหนี้สินให้กับครอบครัวได้ แล้วจึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง จนปัจจุบันกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน”

